

Phát triển hợp tác xã nông nghiệp hiệu quả, bền vững

(tiếp theo và hết)

KỶ 3: PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ THEO CHIỀU SÂU, BỀN VỮNG

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2020 của tỉnh đặt ra mục tiêu đến năm 2020 có 100% HTX nông nghiệp hoạt động có lãi, trong đó trên 80% HTX hoạt động hiệu quả; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ, bình quân mỗi HTX thực hiện 5 - 6 khâu dịch vụ.



Sản xuất giống su hào bằng khay giá thể trong nhà ươm của HTX SXKD DVNN xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ).

Từ kinh nghiệm thực tế hoạt động trong nhiều năm của HTX, ông Trần Minh Chiêu, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Điệp Nông (Hưng Hà) chia sẻ: Một nguyên tắc cơ bản để HTX tồn tại và phát triển là các thành viên HTX phải hoàn toàn tự nguyện, không bị gò ép. Ở HTX SXKD DVNN xã Điệp Nông, chúng tôi xác định mục tiêu hoạt động của HTX là thu nhập và sự hài lòng của thành viên khi sử dụng dịch vụ chứ không để cao tiêu chí lợi nhuận cho HTX. Bởi thế, phương thức hoạt động của chúng tôi là lấy thành viên làm trọng tâm. Các hộ tự chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất của mình, HTX chỉ làm những việc mà các cá nhân đơn lẻ không thể làm được hoặc làm không hiệu quả. Ngoài ra, yếu tố đánh giá hiệu quả của các HTX nông nghiệp còn là hiệu

quả kinh tế nông sản. Do vậy, việc thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, tạo kết nối cung - cầu là yếu tố quan trọng để HTX hoạt động ổn định, người dân tin tưởng, tập trung sản xuất. Chính vì vậy, thời gian qua, HTX đã tích cực kết nối doanh nghiệp với thành viên trong sản xuất lúa, rau màu. Tích tụ đất đai, khắc phục phương thức sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, hình thành các vùng chuyên canh lớn cũng là điều kiện thuận lợi để hướng các HTX

sản xuất gắn với thị trường. Các địa phương cần linh hoạt xúc tiến thương mại, tạo kết nối cung - cầu là yếu tố quan trọng để HTX hoạt động ổn định, người dân tin tưởng, tập trung sản xuất. Chính vì vậy, thời gian qua, HTX đã tích cực kết nối doanh nghiệp với thành viên trong sản xuất lúa, rau màu. Tích tụ đất đai, khắc phục phương thức sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, hình thành các vùng chuyên canh lớn cũng là điều kiện thuận lợi để hướng các HTX

xuất, chủ động mở mang ngành nghề thích hợp để tăng nguồn thu. Tuy nhiên, để các HTX nông nghiệp có bước chuyển mình thực sự, cần sự đồng hành của các cơ quan quản lý nhà nước. Bà Lưu Thị Chỉ, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh cho biết: Với vai trò là "bà đỡ", thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục thực hiện và hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012; tăng cường công tác quản lý nhà nước

về kinh tế hợp tác và HTX. Phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức tín dụng hướng dẫn liên hiệp HTX và tổ hợp tác vay vốn tín dụng, xúc tiến thương mại, công nghệ, tư vấn pháp lý, thông tin thị trường tập trung cho các HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị; phân bổ vốn tín dụng ưu đãi của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX trung ương cho các địa phương; tăng cường hợp tác, liên kết với Ngân hàng Hợp tác, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ nông sản, hàng hóa để hỗ trợ HTX tiếp cận vốn tín dụng, sản xuất gắn với chuỗi giá trị. Đẩy mạnh hỗ trợ liên hiệp HTX, HTX có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị; hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp cung ứng đầu vào và đầu ra cho HTX; đánh giá hiệu quả và nhân rộng mô hình HTX.

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2020 của tỉnh chỉ rõ, để nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, HTX nói chung, HTX nông nghiệp nói riêng cần thường xuyên rà soát, đánh giá các HTX; tháo gỡ khó khăn, giải quyết dứt điểm nợ đọng kéo dài; giải thể những HTX hoạt động kém hiệu quả, hoạt động hình thức, không tổ chức đại hội thành viên 18 tháng liên tục và các trường hợp khác theo quy định; đẩy mạnh xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực, có quy mô lớn và sức lan tỏa. Tập trung chỉ đạo, khuyến khích tích tụ ruộng đất, tạo vùng sản xuất hàng hóa tập trung với quy mô

lớn để phát triển các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, trong đó HTX là cầu nối giữa doanh nghiệp với người nông dân và xây dựng các mô hình điểm áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới về giống cây trồng, vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao để người dân học tập, nhân rộng. Tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX tham gia vào các chương trình, dự án sản xuất, kinh doanh và đầu tư bằng nhiều hình thức như xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn phục vụ sản xuất, bảo vệ môi trường trong sản xuất nông, lâm, thủy sản... Thực hiện lồng ghép, kết hợp các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương nhằm thu hút các nguồn lực phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác, liên kết.

Có thể thấy, câu chuyện làm gì để phát triển HTX nông nghiệp kiểu mới vẫn đang là bài toán với nhiều lời giải, tùy vào điều kiện, đặc điểm của từng địa phương và sự đồng thuận của nhân dân để từng bước mở rộng quy mô, hình thành các HTX. Bên cạnh các chính sách hỗ trợ pháp lý cũng cần quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ quản lý. Tập trung nguồn lực đầu tư cho phát triển hạ tầng nông thôn, hỗ trợ sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực, các sản phẩm tham gia chương trình "Mỗi xã một sản phẩm"; mở rộng xúc tiến thương mại...

NGÂN HUYNH

TIỀN HẢI Tăng cường quản lý thị trường

Để giữ vững ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thời gian qua huyện Tiên Hải đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về gian lận thương mại, hàng giả, hàng vi phạm về sinh an toàn thực phẩm... Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng đã xử lý 73 vụ vi phạm, xử phạt 153 triệu đồng. Cùng với tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, huyện Tiên Hải còn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến các quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng của tỉnh đấu tranh chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém và các hành vi kinh doanh trái phép khác, từ đó phát huy được sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thị trường.

HỒNG HẠNH

Thị tim hiểu kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm

Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm vừa tổ chức cuộc thi "Tim hiểu văn bản pháp luật, kiến thức về an toàn thực phẩm". Cuộc thi thu hút 3 đội đến từ các xã: Thụy Ninh, Thụy Chính, Thụy Dân (Thái Thụy) tham gia.

Các đội thi tranh tài ở hai phần thi trắc nghiệm và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Nội dung các câu hỏi liên quan đến công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; kiến thức về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong trồng trọt, chăn nuôi; những quy định của nhà nước về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm.

Cuộc thi "Tim hiểu văn bản pháp luật, kiến thức về an toàn thực phẩm" là một trong những hoạt động hưởng ứng tháng hành động về vệ sinh an toàn thực phẩm và triển khai cuộc vận động "Vì sức khỏe cộng đồng, nông dân Thái Bình sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp bảo đảm an toàn". Thông qua cuộc thi giúp hội viên nông dân nâng cao nhận thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, từ đó mỗi hội viên sẽ là những tuyên truyền viên tích cực tại cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm của người dân.

TIẾN DAT

THUY THANH Hơn 200 gia đình được tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Hơn 200 gia đình trên địa bàn xã Thụy Thanh (Thái Thụy) vừa được tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại hội nghị do Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) phối hợp với UBND xã Thụy Thanh tổ chức.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu về Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP, ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; cách sử dụng các thiết bị điện trong gia đình như ti vi, tủ lạnh, điều hòa, nồi cơm điện, hệ thống chiếu sáng... Ngoài ra, các đại biểu còn được cán bộ Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp hướng dẫn cách lựa chọn các thiết bị tiết kiệm điện thông qua các thông số của nhãn năng lượng được dán trên các thiết bị nhằm tiết kiệm điện cho gia đình.

Đây là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trong việc lựa chọn sử dụng các thiết bị đạt hiệu quả và tiết kiệm ở mức cao nhất.

MINH HƯƠNG - TRẦN TUẤN



Để tiết kiệm điện, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thụy Thanh chỉ đạo mỗi lớp phân công một học sinh đảm nhận việc tắt tất cả các thiết bị điện sau khi tan học.

KHẮC DUẤN

Để người dân là người tiêu dùng thông thái



Cán bộ Cục Quản lý thị trường hướng dẫn người dân cách phân biệt hàng thật, hàng giả.

Mặc dù các cơ quan chức năng đã nỗ lực trong công tác quản lý, kiểm soát thị trường và tích cực đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả nhưng các đối tượng

vẫn lén lút và có nhiều thủ đoạn tinh vi đưa hàng hóa không bảo đảm chất lượng ra thị trường tiêu thụ. Đây là nguy cơ khiến người tiêu dùng dễ rơi vào cảnh "tiền mất tật mang" nếu không để cao cảnh giác.

Tại hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ năm 2019 diễn ra tại công viên Kỳ Bá (thành phố Thái Bình), mỗi ngày có hàng nghìn lượt người đến tham quan, mua sắm. Một gian hàng thu hút nhiều người,

đó là quầy trưng bày hàng thật, hàng giả và thông tin, hướng dẫn người tiêu dùng do Cục Quản lý thị trường tổ chức. Khi được cán bộ quản lý thị trường chia sẻ thông tin và hướng dẫn kỹ năng phát hiện hàng giả, hàng nhái, họ đều rất phấn khởi vì có thêm kiến thức tiêu dùng, tránh mua phải hàng hóa không bảo đảm chất lượng.

Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giúp họ có điều kiện tiếp cận, nhận biết, phân biệt được hàng thật, hàng nhái, hàng giả, hàng nhái, hàng thật, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ... Cục Quản lý thị trường đã chủ động chuẩn bị 90 mẫu mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng nhiều, hay bị các đối tượng làm giả, làm nhái và buôn lậu đưa ra trưng bày tại hội chợ. Mỗi mặt hàng đều có mẫu hàng thật và hàng giả để phân biệt đối chứng. Ông Nguyễn Thái Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cho biết: Qua công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, chúng tôi nhận thấy các mặt hàng: mì chính, thuốc lá, đồ gia dụng, bóng điện, máy tính, gas, mỹ phẩm, thực phẩm công nghệ, thực phẩm chế biến, động hồ thường bị các đối tượng làm

trạng hàng thật, hàng giả, hàng nhái rất khó phân biệt bằng cách quan sát thông thường. Khi được cán bộ quản lý thị trường chia sẻ thông tin và hướng dẫn kỹ năng phát hiện hàng giả, hàng nhái, họ đều rất phấn khởi vì có thêm kiến thức tiêu dùng, tránh mua phải hàng hóa không bảo đảm chất lượng.

Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giúp họ có điều kiện tiếp cận, nhận biết, phân biệt được hàng thật, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ... Cục Quản lý thị trường đã chủ động chuẩn bị 90 mẫu mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng nhiều, hay bị các đối tượng làm giả, làm nhái và buôn lậu đưa ra trưng bày tại hội chợ. Mỗi mặt hàng đều có mẫu hàng thật và hàng giả để phân biệt đối chứng. Ông Nguyễn Thái Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cho biết: Qua công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, chúng tôi nhận thấy các mặt hàng: mì chính, thuốc lá, đồ gia dụng, bóng điện, máy tính, gas, mỹ phẩm, thực phẩm công nghệ, thực phẩm chế biến, động hồ thường bị các đối tượng làm

giả, làm nhái. Cùng với đó là một số mặt hàng vi phạm về sở hữu trí tuệ, hàng giả nhãn mác, nhãn hiệu như phụ tùng xe máy các loại, dầu nhớt, bếp gas... Vì vậy, Cục Quản lý thị trường chỉ đạo tập trung chuẩn bị đủ mẫu những nhóm hàng hóa này để trưng bày, tư vấn, hướng dẫn người dân cách phân biệt hàng thật, hàng giả. Ngoài ra, Cục cũng xây dựng nội dung, in, cấp phát tờ rơi, sổ tay cung cấp thông tin, hướng dẫn bà con cách phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ khi đi mua sắm và tham gia tố giác tội phạm, giúp các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý kịp thời.

Trang bị kiến thức về pháp luật và kỹ năng mua sắm cho người dân chính là cách làm thiết thực để họ trở thành những người tiêu dùng thông thái. Người dân không bị mua phải hàng giả, kém chất lượng, ngoài tự bảo vệ quyền lợi của mình còn trở thành "tai mắt" của cơ quan quản lý nhà nước thực hiện giám sát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có hiệu quả.

Điện lực Đông Hưng Chung sức xây dựng nông thôn mới

Nhiều năm qua, Điện lực Đông Hưng đã nỗ lực đầu tư cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn, đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và bảo đảm vận hành an toàn, ổn định lưới điện, góp phần thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Ông Nguyễn Thành Chung, Giám đốc Điện lực Đông Hưng cho biết: Thực hiện phong trào xây dựng NTM, Điện lực Đông Hưng đã khắc phục mọi khó khăn để đầu tư, nâng cấp, cải tạo hệ thống điện, hoàn thành tiêu chí số 4 về điện nông thôn cho các địa phương trên địa bàn. Trước đây, do phần lớn được tiếp nhận từ lưới điện trung hạ thế nông thôn từ các HTX dịch vụ điện năng, lưới điện tại nhiều xã xuống cấp ảnh hưởng đến chất lượng cung ứng điện, không bảo đảm độ tin cậy. Trước thực trạng đó, ngay sau khi tiếp nhận, Điện lực Đông Hưng đã đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới điện, cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu điện phục vụ

sinh hoạt và phát triển kinh tế của người dân. Đến nay, lưới điện nông thôn trên địa bàn huyện đã thay đổi khá rõ rệt, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật của ngành điện cả về lưới điện phân phối, trạm biến áp, đường dây trung hạ áp, khoảng cách an toàn và hành lang bảo vệ, chất lượng điện. Điều đó đã tạo tiền đề cho địa phương phát triển nông nghiệp, nông thôn, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng trên địa bàn.

Thực hiện phong trào xây dựng NTM, nhiều năm

qua, Điện lực Đông Hưng đã tranh thủ sự ủng hộ của cấp trên tiếp nhận nguồn vốn lớn để đầu tư nâng cấp, cải tạo lưới điện. Từ năm 2018 đến tháng 9/2019, đơn vị đã đầu tư xây dựng xuất tuyến 22kV (vận hành 10kV lộ 976E3.3) chống quá tải cho lộ 976E3.3; lắp đặt 62 tủ bù hạ thế với tổng dung lượng 1860 kVAR; công trình chống quá tải lưới điện 0,4kV sau tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn các xã: Minh Tân, Hồng Việt, Đông Vinh, Phú Châu, Đông Kinh, Đông Xá, Đông

Á, Đông Phương, Mê Linh, Hợp Tiến. Đồng thời, thay thế bổ sung 48.764m cáp vận xoắn các loại để chống quá tải cho dây dẫn, nâng cao chất lượng điện áp, giảm tổn thất. Nâng công suất 14 máy biến áp tổng dung lượng 960kVA và luân chuyển nội bộ 41 máy biến áp để chống non tải và quá tải cho máy biến áp, giảm tổn thất, nâng cao tuổi thọ thiết bị. Sửa chữa đường dây 973 và 974 trung gian Thăng Long; thay thế 30 cột điện các loại; 39.529m dây dẫn; 760 chuỗi sứ và sứ đứng các loại; hoàn thành đường dây 0,4kV các xã Liên Giang, Đông Quang và thị trấn Đông Hưng... Tổng trị giá trị các hạng mục công trình được đầu tư trên 100 tỷ đồng. Những đóng góp của

Điện lực Đông Hưng nói riêng, ngành điện nói chung đã góp phần quan trọng

giúp huyện Đông Hưng triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh

tế - xã hội, tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng NTM.

MẠNH THẮNG



Công nhân Điện lực Đông Hưng kiểm tra máy biến áp trước khi lắp đặt.